



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความ
ประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน ครุภัณฑ์ ๑ รายการดังนี้
-ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด
ระยะเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกิน ๖๐ วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้
กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดรับของสอบราคาในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ

กำหนดพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์

ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑) ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.

เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดประกาศรายชื่อการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑) ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น.

เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา และรายละเอียดครุภัณฑ์ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ - ๕๘๖-๐๘๐๙ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารสอบราคาที่แนบท้ายประกาศนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคา ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ฤทธิทอง)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ ผลการสอบราคาครั้งนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อสำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว